



ที่ ๑/๒๕๖๗

มูลนิธิสยาม – คุณหญิงเบญจา แสงมลิ

กระทรวงศึกษาธิการ

กทม. ๑๐๓๐๐

พฤษภาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอบความอนุเคราะห์สรรหาผู้มีผลงานดีเด่น สาขาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
มูลนิธิสยาม – คุณหญิงเบญจา แสงมลิ ประจำปี ๒๕๖๘

เรียน อธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. คำสั่งคณะกรรมการ สรรหาผู้มีผลงานดีเด่น สาขาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประจำปี ๒๕๖๘ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗

๒. รายละเอียดการสรรหาผู้มีผลงานดีเด่น สาขาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ประจำปี ๒๕๖๘

๓. ใบสมัครเพื่อสรรหาผู้มีผลงานดีเด่น สาขาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ประจำปี ๒๕๖๘

ด้วยคณะกรรมการบริหารมูลนิธิสยาม – คุณหญิงเบญจา แสงมลิ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหา
ผู้มีผลงานดีเด่น สาขาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ร่วมกับกรมส่งเสริมการเรียนรู้ ในการดำเนินการ
สรรหาบุคคล ผู้มีผลงานดีเด่น สาขาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อนำมาเชิดชูเกียรติ และเข้ารับ
พระราชทานเข็มเชิดชูเกียรติของมูลนิธิฯ จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี เป็นประจำทุกปี ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๓๓ ถึงปัจจุบัน รวม ๓๕ ปี โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก
กรมส่งเสริมการเรียนรู้ ทั้งด้านบุคลากร และค่าใช้จ่ายบางส่วนของบุคลากรดังกล่าวมาโดยตลอด

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ นี้ มูลนิธิสยาม - คุณหญิงเบญจา แสงมลิ ได้มอบหมายให้
คณะกรรมการสรรหาผู้มีผลงานดีเด่น สาขาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ดำเนินการสรรหาผู้มี
ผลงานดีเด่นดังกล่าวเหมือนที่เคยปฏิบัติมาทุกปี โดยกำหนดให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๘
คณะกรรมการสรรหาฯ จึงใคร่ขอความกรุณาอนุเคราะห์จากกรมส่งเสริมการเรียนรู้ ในกิจกรรมต่อไปนี้

๑. ท่านอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ กรุณาพิจารณาลงนามแจ้งหน่วยงานในสังกัด ในการสรรหาผู้
มีผลงานดีเด่น สาขาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ประจำปี ๒๕๖๘ ตามหลักเกณฑ์ที่มูลนิธิฯ
กำหนด ดังแนบ เพื่อเสนอรายชื่อพร้อมผลงานผู้มีผลงานดีเด่น สาขาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ในพื้นที่ ให้ฝ่ายเลขานุการ คณะกรรมการสรรหาผู้มีผลงานดีเด่น สาขาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย ภายในวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๘

/ ๒. ขอความกรุณา...

๒. ขอความกรุณา กรมส่งเสริมการเรียนรู้ มอบหมายกลุ่มเลขานุการกรม กรมส่งเสริมการเรียนรู้ ดำเนินการประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้หน่วยงาน สถานศึกษา และผู้สนใจเสนอรายชื่อผู้มีผลงานดีเด่น สาขาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ผ่านช่องทางการสื่อสารตามที่เห็นสมควร

๓. ขอความกรุณา กรมส่งเสริมการเรียนรู้ มอบหมายกลุ่มส่งเสริมกิจการการศึกษาและเครือข่าย ดำเนินการในระดับกรม ด้านการมอบโล่ และเกียรติบัตรแก่ผู้บริหารระดับจังหวัด อำเภอ และสถานศึกษาเฉพาะด้าน ที่เสนอบุคคลผู้มีผลงานดีเด่นได้รับรางวัลในครั้งนี้ ทั้งรางวัลชนะเลิศ และรางวัลชมเชย ในวันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ หรือในโอกาสที่เหมาะสม

๔. ขอความกรุณา กรมส่งเสริมการเรียนรู้ มอบหมายกลุ่มเทคโนโลยีดิจิทัลและสารสนเทศ นำไฟล์ข้อมูลรายละเอียดการสรรหาผู้มีผลงานดีเด่น สาขาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ประจำปี ๒๕๖๘ และใบสมัครเพื่อสรรหาผู้มีผลงานดีเด่น สาขาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ประจำปี ๒๕๖๘ ขึ้นทางเว็บไซต์ www.dole.go.th เพื่อให้หน่วยงาน สถานศึกษา และผู้สนใจ Download

๕. ขอความอนุเคราะห์ กรมส่งเสริมการเรียนรู้ อนุญาตให้ข้าราชการในสังกัดที่มีรายชื่อเป็นกรรมการสรรหา ได้ร่วมกิจกรรมการคัดเลือก และประเมินผลงานของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อ โดยขอความอนุเคราะห์ที่ใช้งบประมาณ และพาหนะทางราชการต้นสังกัด โดยมี นางณัฐมน ไทยประสิทธิ์เจริญ นักวิชาการศึกษานโยบายการพิเศษ ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา ในฐานะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการสรรหา เป็นผู้ประสานงานกลาง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และโปรดพิจารณา หากเห็นชอบกรุณาให้ความอนุเคราะห์ด้วย จักเป็นพระคุณอย่างยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(นายกฤตชัย อรุณรัตน์)

ประธานกรรมการสรรหาผู้มีผลงานดีเด่น
สาขาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ประจำปี ๒๕๖๘
มูลนิธิสยาม - คุณหญิงเบญจมา แสงมณี

โทร. ๐๖๔ ๖๔๕ ๖๕๓๖

E-mail : fontong.pr@gmail.com

มอบตามเสนอ

ลงนามแล้ว

สกร.	
รับที่	15820
วันที่	พ.ย. 2567
เวลา	8:22
<input type="radio"/> กล.	<input type="radio"/> ศท.
<input type="radio"/> กค.	<input type="radio"/> ศว.
<input type="radio"/> กผ.	<input type="radio"/> กพร.
<input type="radio"/> กพ.	<input type="radio"/> ดสน.
<input type="radio"/> กท.	<input type="radio"/> สพร.
<input type="radio"/> กศ.	<input type="radio"/> ศกช.
<input type="radio"/> กบ.	<input type="radio"/> สทก.
<input type="radio"/> กย.	<input type="radio"/>
ลงชื่อ	วชิราภรณ์

(นายธนากร ตอนเหนือ)
อธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้
๑ 1 พ.ย. 2567